



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร (ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โทร ๐๒ ๓๒๘ ๖๙๐๑-๑๙ ต่อ ๑๔๔๒๕)

ที่ ผวช. ๑๓๘ /๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ด้วยบริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Bio-Rad Southeast Asia Transfusion Summit ๒๐๑๘” ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทดสอบ การควบคุมคุณภาพ ทางห้องปฏิบัติการและงานธนาคารโลหิต

ข้อเท็จจริง ปลัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๔๗๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครในสังกัด ไปฝึกอบรม ประชุม ดูงาน และเป็นวิทยากร ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. การเดินทางไปราชการนั้น ไม่เกิน ๕ วันทำการ
๒. ไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากกรุงเทพมหานคร
๓. สถานที่จัดตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ นายราชวัตร จตุรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอไม่ถือเป็น วันลาและไม่เบิกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบแล้วว่ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ไม่ซ้ำซ้อนกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสูตรอื่น ในช่วงเวลาเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชเนตติ น้อยนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

สมาน

(นายชัชชัย จงจระศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช โทร. ๑๑๓๒๕

ที่ ..... วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลศิริราช

เนื่องด้วยบริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส์ ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Bio-Rad Southeast Asia Transfusion Summit ๒๐๑๘” ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ทางบริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และให้ความรู้วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวิเคราะห์ทางงานธนาคารโลหิต อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข่าวสารและความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพในห้องปฏิบัติการในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการในอนาคต จึงจัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการทดสอบ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและงานธนาคารโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพในห้องปฏิบัติการและงานธนาคารโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ กลุ่มงานธนาคารเลือด พิจารณาแล้วเห็นว่าการอบรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมอย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นควรส่งนายราชวัตร จตุรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยไม่เบิกค่าลงทะเบียน และไม่ถือเป็นวันลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววันดี กীরตวสิน)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  
กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช



Bio-Rad  
Laboratories Ltd.

1st and 2nd Floor, Lumpini Building  
229-2 Rajdam Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel: (6621) 611-5311 (Automatic 10 Lines)  
Direct Line: (6621) 611-5313  
Fax: (6621) 611-5312

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bio-Rad Southeast Asia Transfusion Summit 2018

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สำเนาถึง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. จดหมายเชิญ	จำนวน 1 ฉบับ
	2. กำหนดการประชุม	จำนวน 1 ฉบับ
	3. แบบตอบรับ	จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Bio-Rad Southeast Asia Transfusion Summit 2018” ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ทางบริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวิเคราะห์ทางงานธนาคารโลหิต อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข่าวสารและความรู้เพื่อการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการในอนาคต จึงจัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทดสอบ การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการและงานธนาคารโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพในห้องปฏิบัติการและงานธนาคารโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Bio-Rad Laboratories Ltd) ขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการในงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายณนาร จิมงาม

Sales Support Supervisor